
   

 

 
 
 

  
 

   
  
 

  
 

 
 
 
 
 

 

    
   
    

    
 

  
   

   
 

 

  

  
      

 
        

       
 

   
         

 
   
    
     
     
     
             

 
           
   

 
   

       
 

    
    

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

MERTHYR TUDFUL 
MERTHYR TYDFIL 
Count y Borough Council 

PRESENNOL: 

YN BRESENNOL: 

FFORWM CYLLIDEB YSGOLION 
Gweithgor 

Dydd Mawrth, 24 Medi 2024 
(Canolfan Ddinesig) 

N O D I A D A U 

Stuart James (SJ) (Afon Taf) 
Sarah Hopkins (SH) (Bendigaid Carlo Acutis) 
Owen Morgan (OM) (Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa) 
Simone Roden (SR) (Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen) 

Louise Ballinger (LB) (Cyfrifydd Addysg) 
Joanna Lewis (JL) (Rheolwr LMS) 
Emma France (EF) (Clerc y Fforwm) 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

1. Ymddiheuriadau 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Anthony Lewis a Rhiannon Stephens Davies. 

Cododd SR bryderon ynghylch y dyddiadau ar gyfer aildrefnu'r fforwm mor aml. Nid yw'n briodol 
disgwyl i bob parti aildrefnu dyddiaduron yn barhaus ar fyr rybudd. 

2. Cyflog Gwirioneddol / Cyfartaledd 
Cyflwynodd JL bapur i aelodau'r gweithgor yn nodi'r isod ar gyfer pob ysgol: 

• Cyfartaledd ysgolion 
• Cyfartaledd y sector 
• Amrywiant fesul athro 
• Cyllid fformiwla yn seiliedig ar gyflogau athrawon ar gyfartaledd 
• Cyllid fformiwla arfaethedig yn seiliedig ar gyflogau athrawon cyfartalog yr ysgol (excl. TLR) 
• Amrywiadau ar gyfer pob ysgol sy'n symud o'r sector cyffredin i gyllid ysgolion ar gyfartaledd 

SJ: A fydd hyn yn gwneud gwaith ychwanegol sylweddol i LA? 
JL: Dim gwaith ychwanegol. 

SR: Beth mae'r cyfrifiadau'n cynnwys? 
JL: Cyflog staff UDRh ac eithrio TLRs a Phenaethiaid. 

SJ: TLRs wedi'u heithrio ond wedi'u cynnwys UDRh? 
JL: Ydy, mae hynny'n iawn. 
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Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

OM: Diffygion yn y system, os oes gan yr ysgol fwy ar raddfa arweinyddiaeth, cânt eu hariannu'n 
llawn, ond nid yw TLRs yn cael eu hariannu'n llawn. 
SJ: Bydd y wybodaeth gyfredol gan Lywodraeth Cymru yn CADY sydd ar hyn o bryd yn cael eu talu 

ar TLRs yn symud i Benaethiaid Cynorthwyol, bydd hyn yn costio ALl. 

SJ: Fel ysgol o dan y system newydd, ysgol gyda mwy o Benaethiaid Cynorthwyol a llai o TLRs, 
byddant yn cynyddu eu lefelau cyllido. Pe bawn i'n symud fy holl ddeiliaid TLR presennol i 
raddfa arweinyddiaeth, byddwn yn derbyn cyllid ychwanegol. 

SR: Byddai angen terfyn, er enghraifft ar gyfer ysgol grŵp 2 byddem yn ariannu 1 HT, 1DH ac 1 AH. 
Gallem ddyfeisio model ar gyfer pob grŵp ysgol byddai unrhyw beth y tu hwnt i'r grŵp hwnnw 
yn hunan-ariannu. 

SJ: Byddai hynny'n gymhleth yn y sector uwchradd a gellid trin y system hon i gynyddu cyllid. A 
fyddai'n cyflogi athrawon ar gyflogau uwch i wneud y mwyaf o gyllid dros athrawon ar raddfa 
fawr is. 

SH: Byddai BCA yn gymhleth iawn, mae ein strwythur staffio presennol yn drwm iawn o ran AP, 
rydym yn edrych ar strwythur staffio ar gyfer pryd mae'r holl gampysau ar un safle. 

SR: Ond mae hynny i gyd yn bodoli ar hyn o bryd, nid ydym eisoes yn ariannu TLRs, ac rydym yn 
ariannu Penaethiaid Cynorthwyol, pe bai gan ysgolion fwy o Bennau Cynorthwyol mae'r arian 
cyfartalog eisoes yn cynyddu. Gyda chyflogi staff profiadol, ni fyddech yn gwneud ar yr arian 
ychwanegol gan y byddech yn talu'r staff ar y lefel honno. Maent i gyd eisoes yn effeithio ar y 
cyflog cyfartalog. 

SJ: Mae yna fwlch, gall ysgolion fanteisio arno. byddai'n arwain at gost ychwanegol i’r ALl. 

SR: Mae'r bwlch eisoes yn bodoli yn y system bresennol. Mae cyflogi staff profiadol neu 
Benaethiaid Cynorthwyol eisoes yn costio i’r ALl yn y costau cyfartalog. Nid oes gwahaniaeth. 

OM: Mae newidiadau staffio yn rheoleiddio sut y byddant yn cyfrifo. 

JL: Byddai'n rhaid i ni ddewis moment mewn amser, er enghraifft byddai Dyddiad ym mis 
Tachwedd 2024 yn pennu'r cyllid ar gyfer y flwyddyn ariannol 25/26. 

SR: Yn yr hinsawdd bresennol ni allwn gael enillwyr a chollwyr o'r fath mae'n annheg i'r ysgolion y 
mae'r system bresennol yn effeithio arnynt mor negyddol. Byddai hyn yn sicrhau bod pob ysgol 
yn cael ei ariannu'n deg ar gyfer y staff y maent yn eu cyflogi. Mae'r amrywiadau presennol yn 
annerbyniol. 

OM: Byddai'n ddefnyddiol pe gallem weld tuedd dros dair blynedd. 

SR: Yn ogystal, model ar gyfer timau arweinyddiaeth ar gyfer ysgolion yn seiliedig ar grŵp ysgol. 

SJ: A allwn ni hefyd ddarganfod beth mae Awdurdodau Lleol eraill yn ei wneud? 

Tudalen 2 o 4 



   

 

  

            
          

 
                

              
    

 
    

 
    

     
        

   
 

              
   

 
 

        
             
                  

 

    
      

 
   

 
   
   

 
            

         
  

 
                

  
 

                
   

 
           

       
 

               
         

 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

OM: Sut fyddai hyn yn gweithio i'r ysgolion sydd wedi symud i feithrin CALU? 
JL: Byddai lefelau cyllid yn cael eu cyfrifo ar y PTR ni fyddai unrhyw effaith. 

SR: Er enghraifft, pe bai gen i PRT 5.8 a chyflogi 6 aelod o staff, byddwn ar fy mhen fy hun ond os 
ydw i'n cael fy ariannu ar 6.2 ac mae gen i 6 yna rydw i'n ennill. Dyna sut mae'n gweithio ar 
hyn o bryd felly ni fyddai unrhyw newid. 

JL: Ie, rydych chi'n iawn. 

Ymholiadau / Sylwadau Ychwanegol 
SR: Cyllid ar gyfer PA? 
JL: O fewn yr PA presennol ac yn amcangyfrif ein bod wedi ariannu 4% mae'r cyllid ychwanegol 

wedi'i gytuno gan LlC. 

SR: A fydd y 1.5% yn cael ei ariannu mewn gwirionedd neu ar gyfartaledd? 
JL: Wedi'i ariannu mewn gwirionedd. 

Gweithredoedd 
• JL darparu grŵp gyda tueddiadau 3 blynedd. 
• Bydd JL yn darparu strwythurau arweinyddiaeth enghreifftiol yn seiliedig ar grwpiau ysgol. 
• JL / LB yn siarad â chydweithwyr ADEW i ddod o hyd i sut mae ALl eraill yn ariannu athrawon. 

3. Hyfforddiant Arbennig / PRU clawback 
Mae'r trefniadau presennol ar gyfer adfachu yn gyfradd ddyddiol AWPU. 

Ystyriwch ddau opsiwn: 

Opsiwn 1 AWPU + PDG 
Opsiwn 2 AWPU (-5%) + PDG 

SR: Sut ydym ni'n cael ein hariannu ar gyfer PDG ar hyn o bryd? 
JL: Mae cyllid bob amser yn flwyddyn mewn ôl-ddyledion ac mae'n seiliedig ar PLASC wedi'i wirio. 

Cyllid yw £1,150 y gwir ddisgybl FSM. 

JL: Ni fyddem am gymryd cyllid PDG ar gyfer disgybl nad yw'r ysgol wedi'i dderbyn eto. Byddai'n 
cael ei gymryd yn ôl-weithredol. 

OM: Os yw plentyn yn trosglwyddo i ni ganol y flwyddyn ac nad yw ar gael allan o PLASC nid ydym 
yn cael cyllid ar eu cyfer. 

JL: Dim ond ar gyfer disgyblion y byddai'r cyllid Grant Datblygu Lleol yn cael ei gymryd i'r 
disgyblion fod yr ysgol wedi derbyn cyllid am flwyddyn yn ôl. 

SR: Beth os yw disgybl mewn PRU am bedwar diwrnod yr wythnos ac yn ôl gyda'r ysgol un 
diwrnod, neu blentyn mewn cyfnodau pontio PRU yn ôl i'r ysgol dros gyfnod? 

Tudalen 3 o 4 



   

 

  

         
    

        
    

 
       

 
             

              
     

 
              

   
 

    
        

 
    
            

        
           

    
 

      
 

     
             

            
 

           
              

 

    
             

      
             

 
 

         
 

 

Rhif Trafodaeth/Gweithredu 

JL: Byddem yn cymryd cyfradd ddyddiol nid y PDG cyfan ar gyfer eu disgyblion. Ar hyn o bryd 
rydym yn cyfrifo'r gyfradd ddyddiol ac yn codi tâl ar yr ysgol yn seiliedig ar nifer y diwrnodau y 
mae'r disgybl mewn darpariaeth amgen. Byddem yn gwneud yr un ymarfer yn union ar gyfer 
y PDG wrth edrych yn ôl. 

SH: Opsiwn 2 yw'r opsiwn tecaf i ysgolion ac Awdurdodau Lleol. 

SJ: Oes, a byddai angen ei adolygu fel sydd yn yr ysgol uwchradd ar hyn o bryd unwaith y bydd 
plentyn yn y PRU anaml iawn y maent yn integreiddio'n ôl i'r ysgol. Os yw hynny'n mynd i 
newid, byddai angen i ni adolygu'r 5%. 

Cytuno i gymryd opsiwn 2 i fforwm llawn gyda'r PDG yn cael ei godi'n ôl-weithredol am nifer y 
diwrnodau y mae'r plentyn mewn darpariaeth amgen. 

4. CIPFA – Dogfen 
Holodd SR pryd y byddai dogfen CIPFA ar gael i'r Fforwm Cyllideb Ysgolion ei hystyried. 

Q: Beth yw dogfen CIPFA? 
SR: Mae'n ddogfen sy'n amlinellu lle mae'r cyfrifoldebau yn gorwedd ar gyfer ysgol atgyweirio 

adeiladau/ALl / Esgobaeth. Roedd gen i ddogfen flynyddoedd lawer yn ôl gan Joyce Slack, ond 
nid yw fy dogfen yn cyd-fynd â'r ddogfen a ddelir gan AL. Mae angen ei ddiweddaru hefyd yn 
unol ag adeiladau a thechnolegau newydd 

Dywedodd JL ei fod yn cael ei adolygu ar hyn o bryd i'w gyflwyno i'r Fforwm Ysgol. 

5. TGCh – Cronfa Gynaliadwyedd 
SR: Sut ydw i'n gwybod faint sydd yno ac a yw'n cael ei neilltuo ar gyfer fy ysgol? 
JL: Wrth siarad â Phil Strand bydd yn gallu rhoi cyngor ar sut y gall ysgolion gael mynediad ato. 

SR: Am ba hyd y byddwn yn cadw cyfrif am arian? 
JL: Rwy'n credu ei fod yn 5 i 7 mlynedd ond unwaith eto bydd Phil Strand yn gallu cynghori. 

6. Hyfforddiant – IR35 
SR: Fel rhan o'r CLG ar gyfer credydwyr cytunwyd y byddai hyfforddiant i Benaethiaid ar IR35. 

Nid yw hyn wedi'i drefnu eto. 
JL: Rwyf wedi cysylltu â'r gyflogres ar eich rhan – byddant yn darparu'r hyfforddiant yn 
Hydref/Tachwedd. 

Daeth y cyfarfod i ben - diolch i bawb am eu presenoldeb. 
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